

เรื่อง ครอบครัวนุรักษ์ไทย

รายละเอียด



ในงานสงกรานต์อนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2550 ณ ลานรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม โดยให้ครอบครัวประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ได้แสดงออกทางวัฒนธรรม ร่วมกัน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องผูกพันเป็นเครือญาติกัน

การแสดงออกทางวัฒนธรรม มีหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การแต่งกาย การไหว้ และการแสดงทางวัฒนธรรม ทั้ง 11 ครอบครัวต่างแสดงได้อย่างงดงาม เหมาะสมกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น อำเภอที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ครอบครัวจากอำเภอทรายทองวัฒนา วัฒนธรรมจากภาคอีสาน แสดงละครเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ซึ่งแสดงได้อย่างงดงามและเหมาะสม (ให้ชมการแสดงประมาณ 5 นาที)

อำเภอที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่อำเภอบึงสามัคคี เป็นครอบครัว แสงเจริญ แสดงความ

รักและผูกพันกันในครอบครัว วัฒนธรรมรดน้ำดำหัว ระหว่างครอบครัว ทำได้อย่างงดงามมากเหมาะสมมาก
ในความกตัญญูทวดเวที เป็นตัวอย่างที่ดี ต่อทุกครอบครัว (ให้ชมการแสดงประมาณ 5 นาที)

อำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ครอบครัวของนางสังข์ ทองคำ ตำบลนครชุม แสดงถึงความผูกพัน ใน
วัฒนธรรม เพลงกล่อมลูก ซึ่งแสดงได้อย่าง งดงามและเหมาะสม แสดงออกถึงการแบ่งงานและภารกิจการ
ดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ได้อย่างลงตัวและมีคุณค่า (ให้ชมการแสดง 5 นาที)

แนวคิดที่หลากหลายและวัฒนธรรมผสมผสานของกำแพงเพชร จังหวัดที่เป็นที่รวมของ หลายวัฒนธรรม
การแสดงในครั้งนี้แสดงได้อย่างชัดเจน และสมควรบันทึกไว้ ในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม

การแสดงครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากนายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบรางวัล
และให้กำลังใจแก่ การประกวดครอบครัวอนุรักษ์ไทยทุกท่าน

วิธีการ ฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย มีหลากหลายวิธี ต้องขอบคุณ สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ดำเนินโครงการประกวดครอบครัวอนุรักษ์ไทยขึ้น อย่างน้อยได้กระตุ้นจิต
สำนึก ของคนไทยมิให้เสื่อม ความเป็นมาของตนเอง ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง จึงจะดำรงความเป็นไทย ไว้
ได้อย่างถาวร ตลอดไป

แหล่งที่มาของข้อมูล

<http://sunti-apairach.com/06N/06NZ.htm>

คำสำคัญ : ครอบครัวอนุรักษ์ไทย

ที่มา :

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวอัจฉราภรณ์ สียา

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=153&code_db=DB0008&code_type=A001